

ข่าวประจำวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ทำมาหากิน : เทคโนโลยี ปลูกอ้อย '4 แถว 1 ร่อง' ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต 30 ตันต่อไร่
: โดย...สุรัตน์ อัดตะ



แนวคิดการปลูกอ้อยแบบ 4 แถวต่อ 1 ร่องที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาด้วยระบบน้ำหยอด ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ 30 ตันต่อไร่ โดยเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง เกษตรกรหัวก้าวหน้า อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี มาปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี นอกจากเป็นองค์ความรู้ให้นักศึกษาแล้วยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ให้มีการพัฒนาการปลูกแบบไม่รอฟน นำเครื่องจักรกลมาใช้แทนแรงงานคนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี

“ในหลักสูตรนอกจากเราจะสอนทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงแล้ว ก็ยังมีปราชญ์ชาวบ้านหรือเกษตรกรแกนนำในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในสาขานั้นๆ มาให้ความรู้กับนักศึกษาเราด้วย อย่างคุณเสถียร ก็มาแนะนำวิธีการปลูกอ้อย 4 แถว 1 ร่องให้ได้ผลผลิต 30 ตันต่อไร่”

อ.ชลิต บัวอุไร หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กล่าวถึงหลักสูตรการปลูกอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของคนเมืองกาญจน์ที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ซึ่งได้รับความสนใจของจากนักศึกษาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา

อ.ชลิต เผยว่าการผลิตอ้อยในฟาร์มอ้อยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีจะอยู่ในแผนกพืชศาสตร์ แต่ในส่วนวิชาช่างกลเกษตรจะสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการที่เครื่องจักรกลทางการเกษตรเริ่มจากการวางแผนเตรียมดิน การไถดิน โดยเครื่องปลูกอ้อย ซึ่งมีทั้งมีเครื่องปลูกอ้อยชนิด 1 ร่อง 4 แถวและ 1 ร่อง 2 แถว ซึ่งในกระบวนการผลูกลูกนั้นจะให้ศึกษาร่วมกับคณาจารย์ฝึกการปฏิบัติการปลูก พร้อมการดูแลจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว



เครื่องปลูกอ้อยแบบ 4 แถว 1 ร่อง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตรระบุอีกว่าทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตอ้อยจะใช้เครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนทางด้านแรงงานและอุปกรณ์เครื่องจักรเหล่านี้ก็เป็นของวิทยาลัย ยกเว้นเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยจะเป็นของโรงงานน้ำตาลราชบุรีที่เป็นผู้รับซื้อผลผลิต เนื่องจากมูลค่าเครื่องจักรเก็บเกี่ยวผลผลิตมีมูลค่าสูง

“แปลงปลูกมีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ จะเป็นแปลงทดลองเพื่อการศึกษา ทำให้มีรูปแบบการปลูกที่หลากหลาย ต้นพันธุ์จะใช้ขอนแก่น 3 เพราะทนแล้งได้ดี เหมาะกับพื้นที่เมืองกาญจน์ ระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้เวลาประมาณ 8 เดือนและจะตัดอย่างน้อย 3 ครั้ง บางแปลงถ้าดูแลดีหน่อยก็ถึง 5 ครั้ง”

ขณะที่ รศ.ดร.ศักดา อินทวิชัย ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการปลูกพืชเศรษฐกิจกล่าวว่าในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกษตรกรแกนนำผู้ปลูกอ้อยจากทั่วประเทศในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการปลูกพืชเศรษฐกิจที่จ.กาญจนบุรี โดยระบุว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่สร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร ดังนั้นการมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

“วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีเป็นอีกสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกอ้อยให้กับเกษตรกรในเครือข่าย ก่อนจะได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกำหนด” ผู้จัดการโครงการเผย

การปลูกอ้อยแบบ 4 แถว 1 ร่อง นับเป็นอีกเทคโนโลยีการปลูกที่มาจากประสบการณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรก่อนจะมาทดลองในแปลงปลูกในสถาบันการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ศก.โลกโตลดลง จุดส่งออก ก.ย. หด 5.51% ต่อเนื่องเดือนที่ 9



พณ. เผย ส่งออกไทย ก.ย. ติดลบ 5.51% เป็นเดือนที่ 9 นำเข้า ลด 26.20% เหตุผู้นำเข้า รอดูสถานการณ์เงินบาท ขณะที่ ยอด 9 เดือน ยังติดลบ 4.98% คาด 3 เดือนที่เหลือ ส่งออกได้ เดือนละ 1.9 หมื่นล้านเหรียญฯ ยอดทั้งปี ติดลบไม่ต่ำกว่า 4%

วันที่ 26 ต.ค. 58 นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า ในเดือน ก.ย. 58 การส่งออกมีมูลค่า 18,815.8 ล้านบาท ลดลง 5.51% ดีขึ้นกว่าเดือน ส.ค. 58 ที่ ลดลง 6.69% แต่ยังเป็นอัตราการขยายตัวที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 58 เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมูลค่า 665,587.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.52% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพราะ ค่าเงินบาทเดือน ก.ย. อ่อนค่ามาอยู่ที่เฉลี่ย 36 บาท/เหรียญฯ ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 16,021.8 ล้านบาท ลดลง 26.20% เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมูลค่า 573,178.3 ล้านบาท ลดลง 17.63% ส่งผลให้มีดุลการค้าเกินดุล 2,794 ล้านบาท หรือเกินดุล 92,408.8 ล้านบาท

ขณะที่ ในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 58 การส่งออกมีมูลค่า 161,563.2 ล้านบาท ลดลง 4.98% เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมูลค่า 5.355 ล้านล้านบาท ลดลง 1.92% และการนำเข้า มีมูลค่า 153,804.7 ล้านบาท ลดลง 10.46% เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมูลค่า 5.154 ล้านล้านบาท โดยเกินดุลการค้า มูลค่า 7,758.4 ล้านบาท หรือเกินดุล 201,112.5 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่ทำให้มูลค่าการส่งออกในเดือน ก.ย. 58 ลดลง เพราะมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ลดลง 9.9% ตามทิศทางราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก สินค้าอุตสาหกรรม ลดลง 1.9% จากการลดลงของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน แต่มูลค่าการส่งออก รถยนต์ และส่วนประกอบ ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเพิ่มขึ้น 20.6% จากการส่งออกรถยนต์นั้น เพิ่มขึ้น 144.12% แต่รถกระบะลดลง 24.4% รวมถึงทองคำ ที่กลับมาส่งออกได้ เพิ่มขึ้น 589.5% จากราคาทองคำสูงขึ้น ทำให้มีการส่งออกเพื่อเก็งกำไร

ขณะที่ การนำเข้าในเดือน ก.ย. 58 ที่ลดลงถึง 26.20% มาจากการลดลงของสินค้ากลุ่มเชื้อเพลิง 44% สินค้าทุน 23.09% สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 28.13% สินค้าอุปโภคบริโภค 7.88% ยกเว้นกลุ่มยานพาหนะ และอุปกรณ์การขนส่ง ที่เพิ่ม 11.25% และอาวุธ ยุทธปัจจัย และอื่นๆ เพิ่ม 9.37% อย่างไรก็ตาม การนำเข้าที่ลดลงมากนี้ ไม่น่าเป็นห่วง เพราะเชื่อว่ามาจากการที่ผู้นำเข้ารอ ดูสถานการณ์ค่าเงินบาท ที่ต้องการให้แข็งค่ามากขึ้นก่อน

“การส่งออกในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ (ต.ค.-ธ.ค.) หากมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 19,000 ล้านดอลลาร์ จะทำให้ยอดการส่งออกรวมจะติดลบต่ำกว่า 4% จากปีก่อน ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณ การส่งออก ที่ประเมินว่าทั้งปี ติดลบ 3% แต่ถ้าทำได้แค่เดือนละ 18,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งปีก็จะ ขยายตัวติดลบประมาณ 5%”

สำหรับ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การส่งออกของไทย มาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงขยายตัว ลดลง โดยล่าสุดในเดือน ต.ค. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดการขยายตัวของ เศรษฐกิจโลกเหลือ 3.1% จากคาดการณ์เดิม เมื่อเดือน ก.ค. 58 ที่ 3.3% จากราคาน้ำมันดิบ ตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว คาดว่า ทั้งปีน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล การค้าโลกทั้งปี ขยายตัวติดลบ 11.1% เงินบาทแม้จะอ่อนค่าลง แต่เมื่อ เทียบกับเงินสกุลอื่น ถือว่าลดลงน้อยมาก